

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 274 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข	บุญเดช	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายจีระศักดิ์	ธเนศนันท์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
5. นายศุทธิชัย	บุญนาค	กรรมการและกรรมการสรรหา
6. ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์จูลรังษี	ยุคล	กรรมการ
7. นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวทันยา	วงษ์โอภาสี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่ลาประชุม

1. พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
---------------------	----------	-------------------------------

เริ่มการประชุม

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น. และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการเข้าประชุม 8 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน โดยได้มอบหมายให้นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นพิธีกรชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 106 คน นับจำนวนหุ้นได้ 34,682,862,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด โดยช่องที่ 1 ลงมติเห็นด้วย ช่องที่ 2 ลงมติไม่เห็นด้วย และช่องที่ 3 ดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยในการประชุมครั้งนี้มี 6 วาระ

3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนเสียง โดยการลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน

4. ในกรณีม็อบคันทะ

4.1 ผู้รับม็อบคันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ม็อบคันทะระบุไว้ในหนังสือม็อบคันทะเท่านั้น

4.2 หากผู้ม็อบคันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือม็อบคันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือม็อบคันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับม็อบคันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น

6. ประธานฯ จะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดส่งแบบฟอร์มโดยไม่ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องใดๆ จะถือว่า ท่าน "งดออกเสียง" ในวาระนั้น

8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงานซึ่งจะเป็นรอรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับม็อบคันทะ ให้แจ้งว่ารับม็อบคันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน และต่อจากนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ภายหลังจากการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มดำเนินการประชุมว่า ตามที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนได้มีการซักถามเรื่องเกี่ยวกับบริษัทฯ ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้หารือและพิจารณาหาแนวทางในการเยียวยาบริษัทฯ โดยมีมติให้ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการทุกคนลงร้อยละ 10 ต่อเดือนเพื่อนำไปชดเชยให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบัดนี้บริษัทฯ ได้รับการชดเชยค่าปรับดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้นำเสนอที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

หมายเหตุ ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 3,322,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 109 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 34,686,184,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,685,139,479	เสียง	ร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,045,100	เสียง	ร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัดให้แก่บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นจากการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาด้วยการเข้าช่วงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น และให้บริการผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (“SPTV”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV (ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 90,100,000 หุ้น เว้นแต่ SPTV มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก่อนบริษัทฯ ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้วเสร็จ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของ SPTV) ให้แก่บริษัท ทีวี ไคเร็ค จำกัด (มหาชน) (“TVD”) ซึ่งเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็นต่อการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.27 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV ให้แก่ TVD ซึ่งเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ รายละเอียดของการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ SPC ถือใน SPTV จำนวนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมถึงภาพรวมธุรกรรมว่า SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV ให้แก่ TVD โดยเงื่อนไขสำคัญของการทำธุรกรรมคือ SPTV จะต้องชำระหนี้สินค้างชำระทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนวันซื้อขายหุ้น ซึ่งกำหนดวันทำการซื้อขายหุ้นไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภายหลังการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ SPC จะทำการโอนหุ้นของ SPTV ให้แก่ TVD ซึ่ง SPC จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPTV ที่ร้อยละ 9.90 และ TVD มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPTV ที่ร้อยละ 90.10 โดยที่ TVD จะชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ SPC เป็นรายเดือน เดือนละ 7.655 ล้านบาท จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ สำหรับช่องสปริงนิวส์ ที่วีดิทัศน์ 19 (“ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์”) (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวม 124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562 มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.22 ล้านบาท

นอกจากนี้ SPC จะยังคงให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ โดย SPC จะได้รับชำระค่าบริการผลิตรายการข่าวสารและสาระจาก TVD เดือนละ 1.055 ล้านบาท จนถึงวันสิ้นอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวมทั้งสิ้น 124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562

การขายและโอนหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ TVD จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การชำระหนี้สินคงค้างทั้งหมดของ SPTV (ในกรณีที่มิเช่นนั้นของ SPTV คงเหลือ ณ วันซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย) ยกเว้นหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ หนี้ค่าซื้อขายอุปกรณ์ MCR และหนี้บางประเภทที่ไม่สามารถชำระก่อนได้
2. การเรียกเก็บเงินตามสิทธิเรียกร้องของ SPTV ให้ครบถ้วน ยกเว้นสิทธิเรียกร้องบางรายการที่ไม่สามารถเรียกให้ชำระหนี้ก่อนได้
3. SPC ขายอุปกรณ์และระบบออกอากาศ (MCR) ให้แก่ SPTV
4. ดำรงเงินสดจำนวนเพียงพอในบัญชีเงินฝากธนาคารของ SPTV เพื่อการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ในงวดสุดท้าย ปัจจุบันคงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ ในงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 234,972,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

5. การขายและโอนหุ้นที่ซื้อขายจาก SPC ให้แก่ TVD ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การซื้อและรับโอนหุ้นที่ซื้อขายจาก SPC ให้แก่ TVD ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TVD ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวมีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้

1. หนังสือค้ำประกันธนาคาร วงเงิน 52.26 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับเงินจำนวน 6 งวดของค่างวดของค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ผ่อนชำระและค่าบริการผลิตรายการข่าวสารและสาระที่ชำระให้แก่ SPC ทั้งนี้ หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะมีอายุครบ 12 เดือน โดยวงเงินการค้ำประกันในแต่ละปีจะปรับลดลงตามสัดส่วนของค่างวดที่ TVD ได้ผ่อนชำระให้แก่ SPC แล้ว (ปรับลดลงประมาณปีละร้อยละ 9.68 ของวงเงินค้ำประกัน)

2. จำนวนหุ้นที่ซื้อขายทั้งจำนวนไว้กับ SPC โดยในแต่ละปี SPC จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นที่จำนวนไว้ให้แก่ TVD ตามสัดส่วนของค่างวดที่ TVD ได้ผ่อนชำระให้แก่ SPC แล้ว (ไถ่ถอนหุ้นที่จำนวนได้ประมาณปีละร้อยละ 9.68 ของจำนวนหุ้นที่ซื้อขาย)

โดยในกรณีที่ TVD ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าหุ้นที่ซื้อขายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ SPC มีสิทธิบังคับเรียกเงินตามหนังสือค้ำประกันธนาคารและบังคับจำนวนหุ้น โดยนำหุ้นที่จำหน่ายออกขายทอดตลาด (โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาล) โดยหากได้เงินมาไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่ TVDค้างชำระ SPC ยังมีสิทธิฟ้องร้องให้ TVD ชำระหนี้ในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้

ในส่วนของการให้บริการนั้น SPC จะให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดจนอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึ่งประกอบด้วย

1. รายการข่าวต้นชั่วโมง (ภายใต้แบรนด์ "Spring News") เป็นจำนวน 12 ช่วงต่อวัน ช่วงละ 5 นาที
2. รายการข่าวสารใหม่ (ภายใต้แบรนด์ "Spring News") หรือให้ TVD หรือ SPTV ใช้เนื้อหารายการข่าวสาร (ภายใต้แบรนด์ "Spring News") ของ SPC เป็นระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง
3. รายการสารคดี ข่าวสาร หรือรายการสาระอื่น ๆ ของ SPC มาออกอากาศซ้ำ เป็นระยะเวลารวม 1 ชั่วโมง ซึ่ง SPC จะได้รับชำระค่าบริการผลิตรายการข่าวสารและสาระจาก TVD เดือนละ 1.055 ล้านบาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 130.82 ล้านบาท โดย TVD จะต้องชำระค่าบริการดังกล่าวเป็นรายเดือนจนถึงวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ (วันที่ 24 เมษายน 2572) รวมทั้งสิ้น 124 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562

นอกจากนี้ TVD หรือ SPTV จะให้สิทธิแก่ SPC ในการขายโฆษณาในช่วงเวลารายการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 30 ของระยะเวลาที่สามารถโฆษณาได้สำหรับช่วงเวลารายการดังกล่าว (สัดส่วนเวลาที่เหลืออีกร้อยละ 70 จะเป็นของ TVD ในนาม SPTV) เช่น เวลาออกอากาศ 1 ชั่วโมง จะมีช่วงเวลาโฆษณา 10 นาที โดย SPC มีสิทธิขายโฆษณาได้ 3 นาที และส่วนที่เหลืออีก 7 นาที เป็นสิทธิของ TVD ในนาม TVD

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำรายการ SPC มีแผนธุรกิจในการดำเนินการ ดังนี้

1. เช่าเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์อื่น ๆ ที่มีอันดับความนิยมสูงกว่าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 19 เพื่อดำเนินรายการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสแก่กลุ่มบริษัทฯ ในการเพิ่มรายได้จากการขายโฆษณาในช่องที่มีอันดับความนิยมสูง ซึ่งมีอัตราค่าเช่าช่วงเวลาโฆษณา (Occupancy Rate) และ ราคาค่าโฆษณาต่ออนาที ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปัจจุบัน
2. รับจ้างผลิตรายการของสื่อทุกรูปแบบทุกช่องทาง (Omni Channel) ซึ่งเป็นการเชื่อมช่องสื่อเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ กับสื่อดิจิทัลที่มีศักยภาพ

3. ต่อยอดสู่การเป็นผู้นำการผลิตเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ต่อขยายเนื้อหาด้านกีฬาและบันเทิง ผ่านช่องทางของสื่อทีวีมีเดียต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทุกวัยทุกระดับ

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ ได้แก่

1. บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จากการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การขายหุ้น SPTV จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาด้วยการเช่าช่วงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น และให้บริการผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย นอกจากนี้ การผลิตรายการ ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่มีอันดับความนิยมสูงย่อมส่งผลต่อรายได้จากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น

2. กำจัดความเสี่ยงจากการไม่ต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SPC และ TVD หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทย่อยขาดรายได้และกระแสเงินสดในการประกอบกิจการโทรทัศน์

3. บริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดรวมเดือนละ 8.71 ล้านบาท อย่างต่อเนื่องตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลา 124 เดือน ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความแน่นอน เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะรับรู้กำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาบันทึกโอนกลับขาดทุนการด้อยค่าใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

การทำรายการดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.27 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมตามรายการประเภทที่ 1 แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

กำหนดการสำคัญในลำดับถัดไปคือ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้ว คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และภายในเดือนธันวาคมจะลงนามในตราสารการโอนหุ้น สัญญาจำหน่ายหุ้น สัญญาให้บริการข่าว และสัญญาให้บริการรายการโทรทัศน์ โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะในวันทำการซื้อขายหุ้นที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม ซึ่งตัวแทนจากบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยลักษณะของโครงสร้างธุรกิจที่ SPC เป็นผู้ผลิตรายการ ในขณะที่ SPTV เป็นผู้ได้รับสัมปทานใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ทำให้การพิจารณามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPTV เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่มกิจการโทรทัศน์ฯ เนื่องจากรายได้จากการขายโฆษณา ต้นทุนการผลิตรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการโทรทัศน์ฯ ถูกรับรู้ไว้ที่ผลการดำเนินงานของ SPC อีกทั้งเงื่อนไขบางประการในการจำหน่ายเงินลงทุนใน SPTV ครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อ SPC ในอนาคต เช่น การให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระจำนวน 6 ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น ดังนั้น การประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจึงเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนผลกระทบของการทำรายการที่ถูกแฝงอยู่กับ SPC ได้ โดยจากการวิเคราะห์พิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาโดยเปรียบเทียบในเชิงมูลค่ากลุ่ม

กิจการโทรทัศน์ ใน กรณีที่ทำรายการแบบกรณีฐาน จะมีมูลค่าส่วนเพิ่มเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ทำรายการประมาณ 65 – 260 ล้านบาท ในขณะที่ กรณีที่ทำรายการแบบตามแผนธุรกิจของผู้บริหาร จะมีมูลค่าส่วนเพิ่มเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ทำรายการประมาณ 462 – 536 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อดีของการเข้าทำรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. ลดความเสี่ยงจากการขาดกระแสเงินสดหาก TVD ไม่ต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจหรือบอกเลิกสัญญาที่กำหนด เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากค่าร่วมมือทางธุรกิจจาก TVD เพราะฉะนั้น หาก TVD ไม่ต่ออายุสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลา อาจกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ
2. ลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน SPTV ครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน SPTV เป็นร้อยละ 9.90 ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ ลดภาระค่าใช้จ่ายคงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ตามสัดส่วนการลงทุน
3. เพิ่มรายได้จากการขายโฆษณาด้วยการเข้าช่วงเวลาออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเข้าช่วงเวลาออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่มีอันดับความนิยมสูงได้โดยไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในเครือ และให้บริการรับจ้างผลิตรายการ
4. รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนราคาขายเงินลงทุน โดยเงินลงทุนใน SPTV (มูลค่าปัจจุบัน) สูงกว่าราคาทุน บริษัทฯ จึงเกิดกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และรายการโอนกลับด้อยค่าเงินลงทุน

ในทางตรงกันข้าม ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. เสียโอกาสในการรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน SPTV และสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และผลกำไร (ถ้ามี) จาก SPTV ในงบการเงินรวม เนื่องจากภายหลังจากการทำรายการ จะส่งผลให้บริษัทฯ ลดสัดส่วนการลงทุนใน SPTV เป็นร้อยละ 9.90 ซึ่งจะทำให้ SPTV ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และเปลี่ยนวิธีบันทึกบัญชีจากรวมผลดำเนินการในงบการเงินรวมเป็นวิธีราคาทุน (Cost Method) ซึ่งถ้าหากผลการดำเนินงานของ SPTV ดีขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และกำไร (ถ้ามี) ของ SPTV ในงบการเงินรวม
2. สูญเสียอำนาจในการบริหารสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 ให้กับ TVD เนื่องจากภายหลังจากการทำรายการครั้งนี้จะทำให้อำนาจการบริหารสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 เป็นของ TVD ซึ่งอาจทำให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ ที่วีดิทัศน์ช่อง 19

นอกจากนี้ ปัจจัยความเสี่ยงในการเข้าทำรายการดังกล่าว มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการที่ TVD ไม่ชำระค่าหุ้นตามสัญญา สืบเนื่องจากที่ตามที่บริษัทฯ จะได้รับสิ่งตอบแทนจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน SPTV เป็นรายเดือนจาก TVD จนครบกำหนดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึ่งถ้าหาก TVD ไม่สามารถชำระค่าหุ้นได้ตามกำหนด จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม TVD ต้องวางหนังสือค้ำประกันในวงเงินเท่ากับเงินจำนวน 6 งวดของค่างวดผ่อนชำระเพื่อเป็นหลักประกัน โดยวงเงินการค้ำประกันในแต่ละปีจะปรับลดลงตามสัดส่วนของค่างวดที่ TVD ได้ผ่อนชำระแล้ว นอกจากนี้ TVD ต้องจำหน่ายหุ้น SPTV ที่ซื้อทั้งหมดไว้กับ SPC โดยในแต่ละปี SPC จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นที่จำหน่ายไว้ตามสัดส่วนของค่างวดที่ TVD ได้ผ่อนชำระให้แก่ SPC แล้ว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ TVD ไม่ชำระค่าหุ้นตามสัญญา
2. ความเสี่ยงจากการที่ TVD ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) แล้วถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ เนื่องจากปัจจุบัน SPTV

เป็นผู้ถือใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ กสทช. กำหนด ซึ่งถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามจะมีโอกาสถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ และเป็นเหตุให้ SPC สูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้จากการขายโฆษณาจากการออกอากาศ 6 ชั่วโมงที่ช่องสปริงนิวส์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน TVD ได้ผลิตรายการที่ช่องสปริงนิวส์ มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเงื่อนไขการออกอากาศคล้ายกับเงื่อนไขภายหลังจากการจำหน่ายหุ้น SPTV เรียบร้อยแล้ว และที่ผ่านมา TVD สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยตลอด อีกทั้งหาก TVD ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ กสทช. กำหนด อันเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ย่อมส่งผลให้ TVD สูญเสียเงินลงทุนใน SPTV และขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของ TVD

3. ความเสี่ยงในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนการทำรายการไม่เป็นผลสำเร็จ โดยในกรณีที่ TVD และ/หรือผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการได้สำเร็จ เช่น กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ เป็นต้น กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำรายการได้ และทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการโดยสูญเปล่า

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการทำรายการครั้งนี้มากกว่าการไม่ทำรายการ ทั้งในแง่ของการประกอบธุรกิจและราคา ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการจำหน่ายเงินลงทุนที่ SPC ถือใน SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV (ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 90,100,000 หุ้น) ให้แก่ TVD

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) อย่างเต็มตัว และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการจำหน่ายเงินลงทุนใน SPTV ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ นั้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ลดภาระต้นทุนคงที่ในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเข้าช่วงเวลาออกอากาศกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้โดยไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ย่อมรวมทั้งยังมีกระแสเงินสดรายเดือนเข้ามาอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ SPC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือใน SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV ให้แก่ TVD ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ขาย และบริษัท ทีวี ไคเร็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อและ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด จำนวนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด โดยมีข้อกำหนดหลักและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การจำหน่ายหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือในบริษัท สปริงนิวส์

เทเลวิชั่น จำกัด จำนวนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เจรจา พิจารณา กำหนด เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ และ/หรือ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด จำนวนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด

(2) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือใน SPTV จำนวนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัดโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นชุกถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- ราคาที่ซื้อขายในครั้งนี้เป็นราคาที่ต่ำที่สุดใช่หรือไม่ สามารถขายขึ้นสูงอีกได้หรือไม่
- ผลจากการทำรายการจะทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ยังขาดทุนติดลบอยู่ดีขึ้นได้ในระยะเวลาเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้มีการเจรจาต่อรองกันระหว่างคู่สัญญามาเป็นเวลาหลายเดือนและถือเป็นราคาที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย

- ในแง่ของการลงบัญชี จะมีการแยกมูลค่าสัมปทานที่แท้จริงและดอกเบี้ยออกจากกัน โดยหากเทียบกันแล้วการทำรายการในครั้งนี้จะมีมูลค่าปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของค่าสัมปทานที่มีอยู่เล็กน้อย เนื่องจากสัมปทานที่มีเหลือในปัจจุบันจะมีมูลค่าประมาณ 780 ล้านบาท แต่มูลค่าปัจจุบันของรายการดังกล่าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท กล่าวคือ 930 กว่าล้านบาทเป็นค่าสัมปทาน และอีก 130 ล้านบาทเป็นค่าจัดทำรายการ รวมคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยไม่รวมดอกเบี้ยตามเกณฑ์การเงินที่ประมาณ 790 ล้านบาท ดังนั้น จึงถือว่ารายการดังกล่าวมีผลดีกับบริษัทฯ และสามารถแก้ปัญหาเรื่องขาดทุนสะสม เพราะจะมีการกลับผลขาดทุนขึ้นไปประมาณ 700 ล้านบาท ประกอบกับในอนาคตหากมีการขยายรายการไปยังช่องทางต่างๆ ได้มากขึ้น ก็เชื่อว่าผลประโยชน์ในกลุ่มมีโอกาสดีขึ้น และทำให้ไม่ขาดทุน

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร –ผู้ถือหุ้น

- ทำไม่ถึงกำหนดการชำระค่าตอบแทนเป็นการผ่อนรายเดือน
- สอบถามตัวเลขที่ต้องจ่ายในกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดการหนี้ที่ค้างอยู่ก่อนการซื้อขายเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไร บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอหรือไม่ในการจัดการหนี้ดังกล่าว หากไม่พอจะดำเนินการอย่างไร
- เมื่อบริษัทฯ รับชำระค่าตอบแทนเป็นการผ่อนรายเดือน บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีเป็นกำไรหรือขาดทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดการชำระค่าตอบแทนเป็นการผ่อนรายเดือน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ซื้อในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากการเจรจาระหว่างคู่สัญญา เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีเป็นการยากที่จะกู้เงินธนาคารมาจ่ายค่าหุ้นนี้

- หนี้ค้างของ SPTV ที่มีในปัจจุบันอยู่ประมาณ 400 กว่าล้านบาท โดยบริษัทฯ ดำเนินการโอนหนี้ต่างๆ มาไว้ในบริษัทแม่ให้มากที่สุด กล่าวคือให้ SPTV ปลอดหนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงดำเนินการหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาชำระหนี้ดังกล่าว เพื่อให้ SPTV ปลอดหนี้ตามข้อกำหนดในเงื่อนไขข้างต้นก่อน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้สินค้างดังกล่าว ซึ่งจะได้กล่าวถึงในวาระที่ 3 -5 ในลำดับถัดไป

- การลงบัญชีรายการดังกล่าวถือเป็นการชำระค่าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งจำนวน คือ 900 กว่าล้านบาทตั้งแต่วันนี้ ซึ่งในทางบัญชีจะแบ่งเป็นดอกเบี้ยประมาณ 200 กว่าล้านบาท และเป็นเงินต้นประมาณ 700 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 10 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,001,670 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 119 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 34,687,186,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ให้แก่บริษัท ทีวี ไดรเร็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด รวมทั้งอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ขาย และบริษัท ทีวี ไดรเร็ค จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด จำนวนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด จำนวนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	34,561,082,744	เสียง	ร้อยละ	99.64
ไม่เห็นด้วย	126,103,405	เสียง	ร้อยละ	0.36
งดออกเสียง	100	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 281,961,297,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 3 – 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน จึงขออธิบายในคราวเดียว โดยในแต่ละวาระ จะให้ลงคะแนนแยกตามวาระ

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 149,530,870,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จำนวน 120,873,816,619 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NEWS-W5) จำนวน 28,657,054,080 หุ้น และเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวในวาระที่ 4 ในลำดับถัดไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 281,961,297,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าว

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 132,430,426,881 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 132,430,426,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 67,887,511,111 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NEWS-W4) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 1,622,689,100 หุ้น และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 (NEWS-W6) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จำนวน 62,920,226,670 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ตัดหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 (NEWS-W6) ซึ่งเกินกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 6 (NEWS-W6) จำนวน 14,570,700,020 หน่วย ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากสำรองไว้ในกรณีมีการปรับสิทธิในอนาคต (หากมี)

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	132,430,426,881 บาท	(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	132,430,426,881 หุ้น	(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(-หนึ่งบาทถ้วน-)
โดยแยกออกเป็น		

หุ้นสามัญ	132,430,426,881 หุ้น	(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น	(-)

นอกจากนี้เสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายนรา ศรีเพชร -ผู้ถือหุ้น

- รายการที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 950 ล้านบาท ทำไมบริษัทฯ ไม่หาตัวกลาง เช่น ธนาคาร แล้วให้ TVD ไปกู้ธนาคารเพื่อมาชำระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ แล้ว TVD ก็ผ่อนชำระกับธนาคารไป เนื่องจากหากบริษัทฯ ได้เงินก้อนดังกล่าวมา อาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในครั้งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เจรจาร่วมกัน แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้ยืมเงินจำนวนมากนี้ ไม่มีหลักประกันที่จะกู้ยืมเงินก้อนใหญ่ได้ จึงเป็นที่มาของการผ่อนชำระ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี -ผู้ถือหุ้น

- มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นคือ 1 บาท แต่เสนอขายที่ราคา 1 สตางค์ อยากทราบว่าอีก 99 สตางค์ที่หายไปบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เข้าใจว่าที่ผู้ถือหุ้นสอบถามหมายถึงเรื่องผลขาดทุนสะสม เพราะส่วนต่อมูลค่าหุ้นไม่ต้องแก้ไขอะไร โดยในส่วนของผลขาดทุนสะสมนั้น หากในอนาคตบริษัทฯ มีกำไร ก็จะไปลดผลขาดทุนสะสมได้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)

- สอบถามถึงแนวทางการหารายได้ของบริษัทฯ หลังจากการขายทีวีช่อง 19

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ช่องทางการหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ มาจาก 4 ธุรกิจ ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตด จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชีวอนามัย โดยในไตรมาสที่ผ่านมาไม่ขาดทุน มีการปรับโครงสร้าง มีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง (2) ทีวีช่อง 19 ที่ขายให้ TVD ซึ่งต่อไปจะแปรสภาพจากการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา กล่าวคือ สร้างเนื้อหาขึ้นมาและหาช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มคนดู เพื่อขยายฐานรายได้ ฐานผู้ชม และขยายต่อออกไปยังสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) ซึ่งแบรนด์ฐานเศรษฐกิจยังมีผลประกอบการที่น่าสนใจและสามารถเพิ่มรายได้ได้ (4) บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด ดำเนินธุรกิจสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ สื่อดิจิทัล เพื่อตอบสนองกับสภาพการดำเนินการที่มีในปัจจุบัน



- ในส่วนของการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น จากงบการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 3 จะเห็นพัฒนาการที่ดีมากขึ้น คือรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปีก่อน ขาดทุนลดลงไปกว่าร้อยละ 60 เหลืออยู่แค่เดือนละประมาณ 8 ล้านบาท หากเทียบกับที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ขาดทุนไตรมาสละประมาณ 100 ล้านบาท ตอนนี้อยู่แค่เดือนละประมาณ 1 ใน 4 ก็เป็นกรณีให้เห็นชัดถึงสิ่งที่ดำเนินการมาตลอด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สร้างเนื้อหาที่มีมูลค่าเพิ่ม ในปีนี้ก็น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นายภูวนารถ ณ สงขลา -ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- สอบถามถึงบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัดว่าอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทใดระหว่างเนชั่นกับบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ฐานเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มบริษัท แน่นนอน รายได้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มบริษัท เพียงแต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการร่วมกันกับทางเนชั่นมากขึ้น มีการนำฐานเศรษฐกิจไปร่วมดำเนินการกับกรุงเทพธุรกิจ แต่ก็มีกำหนดรายได้แยกกันโดยเด็ดขาด

นายนรา ศรีเพชร -ผู้ถือหุ้น

- หากมีการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) แล้ว แต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลในวงจำกัดจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 3 คน นับจำนวนหุ้นได้ 88,621,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 122 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 34,775,807,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 281,961,297,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 149,530,870,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,648,913,844	เสียง	ร้อยละ	99.64
ไม่เห็นด้วย	126,893,405	เสียง	ร้อยละ	0.36
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	100	เสียง	ร้อยละ	0.00*

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 67,887,511,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,430,426,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 200,317,937,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้แผนในการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปได้สำเร็จตามที่วางไว้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้สถานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 67,887,511,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,430,426,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 200,317,937,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (F 53-4) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยคณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และย่อย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์เนื่องจากจะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการชำระหนี้สินค้างค้างของ SPTV ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการจำหน่ายหุ้นสามัญที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ SPTV ให้แก่ TVD เพื่อให้เป็นไปตามแผนในการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และฐานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ จะดีขึ้น นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ทั้งนี้รายละเอียดที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมมีข้อความคลาดเคลื่อน จึงแจ้งให้ที่ประชุมแก้ไข โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	200,317,937,992 บาท	(สองแสนสามร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	200,317,937,992 หุ้น	(สองแสนสามร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(-หนึ่งบาทถ้วน-)
	โดยแยกออกเป็น		



หุ้นสามัญ 200,317,937,992 หุ้น (สองแสนสามร้อยสิบล้านเก้าแสน สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)

หุ้นบริษัทย่อย -0- หุ้น (-)

นอกจากนี้เสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ก่อนเริ่มลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เพิ่มอีก 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 26,940,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 123 คน นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 34,802,747,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 67,887,511,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 132,430,426,881 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 200,317,937,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	34,674,741,919	เสียง	ร้อยละ	99.63
ไม่เห็นด้วย	128,005,330	เสียง	ร้อยละ	0.37
งดออกเสียง	100	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนปรากฏในงบการเงิน บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้น ให้ดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดหรือแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายในเดือนธันวาคม 2561

5.2 ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ข) มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

(ค) ตกผล และยอมรับราคาหุ้นที่เสนอขายในราคาที่กำหนด โดยเป็นราคาตลาด และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามข้อ 8 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้เงื่อนไขว่า

1. จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ

ติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

2. ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่กำหนดตาม 1. โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว และ

3. ไม่ต่ำกว่าราคา 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และยังมีผลขาดทุนในปัจจุบันปรากฏในงบการเงิน บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ สิ่งส่งมาด้วย 4 และ 5

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ผู้ถือหุ้น

- อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยจองเกินสิทธิมากกว่าร้อยละ 5 บริษัทฯ อนุญาตหรือไม่

- การทำรายการดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้หรือไม่

- ใครคือเจ้าหน้าที่รายใหญ่ของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริษัทฯ อนุญาตให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้จนก่อนถึงร้อยละ 25 เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

- บริษัทฯ กำหนดวันทำการซื้อขายหุ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน

- เจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ มีจำนวน 2 ราย โดยไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทไฟแนนซ์ที่ให้เงินทุนหมุนเวียนกับบริษัทฯ และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายชำระเงินค่าบริการ

นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร - ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการอย่างไรหากไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระหนี้สินคงค้างทั้งหมด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริษัทฯ ดำเนินการโอนหนี้ต่างๆ มาไว้ในบริษัทแม่ รวมถึงดำเนินการหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน หรือดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อมาชำระหนี้ดังกล่าว

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท และในกรณีที่มิได้หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ และต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมูลค่าที่เสนอขายหุ้นข้างต้นเป็นมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	34,675,136,919	เสียง	ร้อยละ	99.63
ไม่เห็นด้วย	127,005,430	เสียง	ร้อยละ	0.36
งดออกเสียง	0	เสียง	ร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	605,000	เสียง	ร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.15 น.

-ลงลายมือชื่อ-

(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

-ลงลายมือชื่อ-

(นางสาวณิชชา มีสุข)

ผู้บันทึกการประชุม